
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

โดย สํานักการประชุม สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

วันจันทรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปนประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ 
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปล่ียนกันทําหนาท่ีประธานของท่ีประชุม 

เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได ดังนี้ 

(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม จํานวน ๓ เรื่อง 

๑.๑ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การพิจารณาศึกษา ขับเคล่ือน เรงรัดการปฏิรูประบบทันตสาธารณสุขไทยและการเขาถึงบริการ 
ดานทันตกรรม 

๑.๒ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การจัดทําระบบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

๑.๓ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง ความเสียหายจากขอผูกพันสัญญาในการดําเนนิโครงการของรัฐ ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ
เรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ท่ีประชุมรับทราบ 

(๒) รับรองรายงานการประชุม จํานวน     ๓    ครั้ง 
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันจันทรท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ 
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ท่ีประชุมรับรอง 

(๓) กระทูถาม (ไมมี) 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 



๒ 
 

เรื่องดวน 

 

ดวยนางสาวสุภา  ปยะจิตติ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพนจาก
ตําแหนงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงเกาป ตามมาตรา ๑๘๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และโดยท่ีมาตรา ๑๙ 
วรรคหก แหงพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
บัญญัติใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ  
    บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพิจารณา
ดําเนินการสรรหาบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
โดยเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) และมาตรา ๑๐ รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จส้ินแลว 
ปรากฏวามีผูไดรับการคัดสรรใหเปนบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จํานวน ๑ คน คือ นายแมนรัตน  รัตนสุคนธ อธิบดีกรมการปกครอง จึงไดเสนอชื่อบคุคล
ดังกลาวมายังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไดรับความยินยอมจากผูไดรับ 
การเสนอชื่อดวยแลว     
  โดยที่ขอบังคับ ขอ ๑๐๕ กําหนดวา เมื่อมีกรณีท่ีวุฒิสภาจะตองพิจารณาใหบุคคลดํารง
ตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มีจํานวนไมเกินสิบหาคน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมท้ังรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน
สําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป 

  ผลการพิจารณา 
  ที่ประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดาํรงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย 
  ๑. นายกลานรงค  จันทิก   ๒. นายคํานูณ  สิทธิสมาน 
  ๓. พลเอก ฉตัรเฉลิม  เฉลิมสุข   ๔. พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
  5. พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย   6. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม 
  7. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ   ๘. วาที่รอยตรี วงศสยาม  เพ็งพานิชภักดี 
  ๙. นายวิรัตน  เกสสมบูรณ   ๑๐. นางสาววิไลลักษณ อรินทมะพงษ 

- ตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนา ท่ีตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๕) 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๓ 
 
  ๑๑. พลเอก ศุภรัตน  พัฒนาวิสุทธิ์   ๑๒. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ 
  ๑๓. นายสัญชัย  จุลมนต   ๑๔. นายอภิชาต  โตดิลกเวชช 
  ๑๕. พลเอก อูด  เบื้องบน 

  โดยกําหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธกิารภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่วุฒิสภามีมติตั้ง 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว จํานวน     ๑    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม 

(พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน) คณะกรรมาธิการ และผูแทนคณะอนุกรรมาธิการ ไดเสนอรายงาน สรุปไดวา  
ในป ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจท่ีไดรบัมอบหมายโดยไดดําเนินการรวมกบั
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการประชุมรวมกับภาคสวนตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดสัมมนาเพ่ือระดม
ความคิดเห็น เดินทางไปรับฟงขอมูลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังลงพ้ืนท่ี
เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการโทรคมนาคมของประชาชนใน
พ้ืนที่ตาง ๆ และไดพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสรุปผลการศึกษาเรื่องสําคัญ ๆ ไดแก 

(๑) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีขอเสนอแนะใหทบทวนงานวิจัยตลาดแรงงาน
ทักษะดิจิทัล ติดตามขอมูลที่มาของปญหา และสรุปแนวทางการแกปญหาไปสู thailand 4.0 โดยพบปญหา
ดานระบบการศึกษา เชน การออกแบบหลักสูตรไมตรงกับความตองการตลาด นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ไมทันตอการเปล่ียนแปลง และขาดการบูรณาการระหวางภาคการศึกษาและภาคธรุกิจ (Job Mapping , Skill 
Mapping , Technology Roadmap) เปนตน  ปญหาดานสถานประกอบการและสถานท่ีฝกอบรมนอกระบบ 
เชน การสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา “นอกระบบ” ในรูปแบบตาง ๆ  ท้ังออฟไลนและออนไลน หรือในลักษณะ
ศูนยฝกทักษะที่ยังไมมีความชัดเจนท้ังนโยบายและการปฏิบัติ เปนตน ปญหาดานการบูรณาการฐานขอมูล
และเนื้องานที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบันมีหลายหนวยงานของภาครัฐท่ีเขามาบริหารจัดการดานนวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แตขาดการบูรณาการหรือการเชื่อมโยงขอมูลและเนื้องานท่ีไมมีความชัดเจน และปญหา
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการเขาถึงอยางเทาเทียม ปจจุบันความเหล่ือมลํ้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมี
ชองวางมากขึ้น ภาครัฐจึงควรเรงขยายฐานโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนใหครอบคลุมมากท่ีสุด และสนับสนุน
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยแนวทางแกไขปญหาระยะส้ัน ควรมีการจัดทําฐานขอมูลกรอบทักษะรายงาน และ
กรอบกําหนดมาตรฐานสายงานหรือตําแหนงงานใหเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล แนวทางแกไขใน
ระยะกลาง ควรจัดงบประมาณใหสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย สรางศูนยเรียนรูและ
ฝกอบรมในลักษณะ Sandbox ท่ีทันสมัยใหแกบุคลากรท่ีเปนการศึกษานอกระบบ โดยมีผูเชี่ยวชาญ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในสาขาท่ีตองการของตลาดเปนผูใหการอบรมและมีการทดสอบตามเกณฑท่ีกําหนด 

 - รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๕  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการคมนาคมพิจารณาเสร็จแลว 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๔ 
 
พรอมใบรับรองเมื่อจบการอบรม และแนวทางแกไขระยะยาว ภาครัฐควรกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจาง โดยใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรมระหวางผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศหรือนานาประเทศ 
  (๒) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล มีการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญ คือ โครงการเน็ต
ประชารัฐและโครงการ USO ในพ้ืนท่ีหางไกลและพ้ืนท่ีชายขอบ  โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
และโครงการ Asean Digital Hub โดยคณะกรรมาธิการมีขอเสนอแนะ คือ ควรกําหนดนโยบายสงเสริม
และสนับสนุนหนวยงานในการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือมุงเนน
การขยายการใหบริการของภาครัฐไปยังหมูบานในพ้ืนท่ีหางไกล  ลดความซ้ําซอนทั้งดานงบประมาณและ
การดําเนินการ และเพ่ิมความสะดวก ลดภาระคาใชจายในการเดินทางของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลในการเดินทาง
เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ นอกจากนี้ ในเรื่อง ดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ ควรบูรณาการหนวยงาน
ดานกิจการอวกาศดวยการจัดตั้งหนวยงานอวกาศของประเทศ เพ่ือการขับเคล่ือนกิจการอวกาศไปในทิศทาง
เดียวกันเนื่องจากกิจการอวกาศเปนกิจการท่ีมีการลงทุนสูงใชหลากหลายองคความรูและใชเวลาดําเนินการ
มากกวาจะใหผลตอบแทนที่จับตองได 

(๓) ดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม  
มีการพิจารณาศึกษา สํารวจความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายรวม ๓ ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และดําเนินการติดตามผล
การบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมาธิการมีความเห็นวา  
ควรสรางพ้ืนฐานระบบการปองกันใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน พนักงานเจาหนาท่ีตองมี
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ี และควรเตรียมความพรอมดานอัตรากําลังท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
สําหรับการติดตามกรณีการกระทําความผิดจากการรับจางเปดบัญชีมา ควรตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาศึกษา
และหาแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการไดเสนอรายงานตอท่ีประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมได
อนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปไดวา ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยมี
ความรูความสามารถดานดิจิทัลใหมากขึ้น และดึงดูดใหตางชาติท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาทํางานในประเทศไทย เพ่ือการเรียนรูจากการทํางานรวมกับผูท่ีมีความรูความสามารถ ควรมี
ขอแนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารแกพรรคการเมืองใหเกิดความเหมาะสม ไมสราง
ความแตกแยกในสังคม และการใหความรูการมีสวนรวมทางการเมืองแกประชาชน ตลอดจนใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากย่ิงขึ้น ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชกับ
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ท่ัวถึง เขาถึงงาย และไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้  
ควรสงเสริมใหมีการสรางเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนของประเทศ และสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีความรู 
และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสังคมมีความโปรงใส และมีนวัตกรรมท่ีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง
ประชาชนควรไดรับสิทธิในการปกปองภัยจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะกลุมผูเกษียณอายุ จะมีการให
ความชวยเหลือเยียวยาจากการถูกหลอกลวงจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางไร และมีมาตรการปองกันท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการลงโทษผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาดอยางไร นอกจากนี้ ควรสนับสนุนใหม ี
การเชื่อมโยงขอมูลในหนวยยอย เชน โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ท่ีประชาชนเขาถึงไดงาย

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๕ 
 
โดยเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น ๆ เพ่ือประโยชนในการรักษาและประชาชนจะเกิดความสะดวกใน 
การเขาถึงบริการสาธารณสุข และจะมีมาตรการในการควบคุมเนื้อหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศจากท่ัวโลก 
ที่กระทบตอศีลธรรมอันดีของประเทศหรือไม มีขอจํากัดในขอกฎหมายหรือไม จะดําเนินการแกไขอยางไร 

จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการไดรวมกันตอบชี้แจง สรุปไดวา 
ปจจุบันประชาชนสามารถติดตอขอรับใบอนุญาต หรือติดตอเกี่ยวกับสวัสดิการกับภาครัฐโดยชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมาธิการ
จะผลักดันใหเกิดการบังคับใชกับหนวยงานนิติบัญญัติและหนวยงานตุลาการตอไป เพ่ือใหประชาชนเขาถงึงาย 
ปลอดภัย และไมเสียคาใชจาย ในสวนการแกไขปญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากการลงพ้ืนที่พบวา 
กสทช. ไดรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติจับกุมผูกระทําความผิดอยางตอเนื่อง และไดประสานกับ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรวมบูรณาการแกไขปญหา ในกรณีโครงการเน็ตประชารัฐจะเปดใหภาคเอกชน 
เขารวมลงทุน จะทําใหมีอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีคาใชจายท่ีถูกลง นอกจากนี้ จะมีการเชื่อมโยง
ขอมูลไปยัง รพ. สต. เพ่ือประโยชนในการรักษาทางไกล และโรงเรียนในชุมชนตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการเรียน
ทางไกล และคณะกรรมาธิการจะดําเนินการศึกษา Single Gateway วามีขอดีขอเสียอยางไร โดยจะมี
ขอเสนอแนะในโอกาสตอไป ในสวนการพัฒนานวตักรรมของประเทศไทย มีหลายหนวยงานไดเขามารวมกนั
ผลักดันเพ่ือใหเกิดการพัฒนา เชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดใหงบลงทุน
เกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม หรือรวมงานกับภาคเอกชนเพ่ือผลักดันใหเกิดนวัตกรรมท่ีใชในเชิง
พาณิชยไดจริง และสรางเครือขายกับหนวยงานตางประเทศ เพ่ือรับการถายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจาก
ตางประเทศดวย 

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ  

(๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา (ไมมี) 

(๖) เรื่องท่ีเสนอใหม จํานวน     ๒     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจําป ๒๕๖๕ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกของที่ประชมุวุฒิสภา  เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
(นายจุฬา  สุขมานพ) กบัคณะ ไดเขารวมชีแ้จงตอที่ประชุมวฒุิสภา 

จากนั้น ประธานของท่ีประชุมไดอนญุาตใหคณะกรรมาธิการการเศรษฐกจิ การเงนิ และการคลัง 
ซึ่งประธานวฒุิสภามอบหมายใหพิจารณาศึกษารายงานดังกลาว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ส่ี 
(นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริ)ิ ไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชมุ สรปุไดวา 

๖.๑ รายงานประจําป ๒๕๖๕ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑) 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๖ 
 

๑) ความคืบหนาโครงการสําคญั ณ ส้ินป ๒๕๖๕                                                     
๑.๑ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน มูลคาการลงทุนรวม ๒๗๖,๕๖๑ ลานบาท 

แบงเปน ภาครัฐ ๑๕๙,๙๓๘ ลานบาท และเอกชน ๑๑๖,๖๒๓ ลานบาท และคาดวาจะเปดดาํเนนิการในป ๒๕๗๑ 
๑.๒ โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ มูลคาการลงทุนรวม ๖๔,๙๐๕ 

ลานบาท แบงเปน ภาครัฐ ๑๒,๙๐๐ ลานบาท และเอกชน F1 ๔๔,๕๐๕ ลานบาท F2 ๗,๕๐๐ ลานบาท ชวงท่ี ๑ 
คาดวาจะแลวเสร็จป ๒๕๗๐ ชวงที่ ๒ คาดวาจะแลวเสร็จป ๒๕๗๒ 

 ๑.๓ โครงการพัฒนาสนามบนิอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลคาการลงทุน
รวม ๒๐๔,๐๕๐ ลานบาท แบงเปน ภาครัฐ ๑๗,๔๘๔ ลานบาท และเอกชน ๒๐๔,๒๔๐ ลานบาท คาดวาจะ
แลวเสร็จป ๒๕๗๑ 

๑.๔ โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ ทาเทียบเรือ F1 และ F2  มูลคาการลงทุน
รวม ๑๑๐,๑๑๕ ลานบาท แบงเปน ภาครัฐ ๔๘,๓๒๙ ลานบาท และเอกชน ๖๑,๗๘๖ ลานบาท คาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จป ๒๕๗๑ 

๒) มูลคาการลงทุนจริงในพ้ืนท่ี EEC มีเปาหมายมูลคาการลงทุนป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จํานวน ๑.๕ 
ลานลานบาท แตจากการอนุมัติการลงทุนในชวงเวลาดังกลาวมีมูลคาการลงทุน จํานวน ๒ ลานลานบาท ซึ่งเกิน
เปาหมายท่ีวางไว 

๓) ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินป ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ พบวามีการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนที่ EEC เพ่ิมขึ้น มีอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑมวลรวมเพ่ิมขึน้ และมีมูลคาออกบัตรสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ EEC มีการลงทุนเพ่ิมขึน้รอยละ ๔๓ 

๔) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรวบรวมปญหาอุปสรรค เชน 
การดําเนินงานลาชาจากผลกระทบในสถานการณโควิด – ๑๙  การแกไขสัญญารวมทุน เปนตน และมี
ขอเสนอแนะ เชน ควรเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ และระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการ
และไดมาตรฐาน 

 ๕) การเตรียมความพรอมรองรับการปฏิรูประบบภาษีอากรระหวางประเทศ กรมสรรพากร 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) อยูระหวางการศึกษาและติดตาม Pillar 2 อยางใกลชิด และจะพยายามปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือลดผลกระทบตอการดึงดูดบริษัทขามชาติ โดยพิจารณามาตรการภาษีหรือมาตรการการเงินอื่น ๆ  
รวมท้ังจะมีการเพ่ิมความงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) และการพัฒนาระบบนิเวศ
ของการลงทุนดวย เพ่ือใหประเทศไทยยังคงเปนจุดมุงหมายของเงินลงทุนจากตางประเทศ       
  ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑) เห็นควรเสนอใหสํานักงาน EEC พิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด โดยแสวงหาเครื่องมือใน 
การวัดมูลคาการลงทุนจริงใหไดผลอยางแมนยํามากขึ้น เพ่ือสะทอนใหเห็นการเติบโตและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี EEC ไดอยางแทจริง นอกจากนั้น ควรพิจารณาถึงความสอดคลองของการรายงานผล
ตัวชี้วัดมูลคาการสงเสริมการลงทุนบรรลุเปาหมายแลว แตไมสามารถทําให GPP ของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมขึ้นไดเลย และไมสามารถเกื้อหนุนใหตัวชี้วัดดังกลาวสําเร็จไปดวยได    
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  ๒) ควรใหความสําคัญและสงเสริมเรื่อง คารบอนเครดิต (Carbon Credit) ซึ่งเปนหนึ่งใน
กลไกสําคัญที่ชวยลดกาซเรือนกระจกเพ่ือแกปญหาโลกรอนได 

๓) ควรมุงเนนสงเสริมใหนักลงทุนเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย New - S Curve  
ใหไดครบตามท่ีกําหนดไว 

๔) ควรมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการในอุตสาหกรรมเปาหมายให 
ไดอยางครบถวน โดยเห็นควรรวมมือกับสถาบันการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การฝกอบรม เพ่ือใหมี
บุคลากรที่มีศักยภาพสนับสนุนใหกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

 ๕) ควรดําเนินการเรงรัดโครงการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีดําเนินการลาชาใหทันตาม
กําหนดเวลา 

ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาแลว ประธานของท่ีประชุมได
อนุญาตใหสมาชิกวฒุิสภาอภิปรายสอบถาม แสดงความคิดเหน็ สรุปไดวา ขณะนี้เกิดปญหามลพิษฝุนละออง
จากการขนถายสินคากลางทะเล ซึ่งอยูในพ้ืนที่ EEC เปนสินคาทางเกษตรกรรม เชน ขาวสาร ถั่วเหลือง 
น้ําตาลทราย ฯลฯ และสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม เชน ถานหิน ปูนซีเมนต ปุยยูเรีย  
แปงมันสําปะหลัง โซดาแอส เปนตน ซึ่งกระทบตอประชาชนในเกาะสีชัง และพ้ืนท่ีใกลเคียง EEC จะแกไขปญหา
ดังกลาวอยางไร ควรกําหนดมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองจากการขนถายสินคากลางทะเลบริเวณเกาะสีชัง 
และพัฒนาทาเรือขนถายสินคาเทกองขึ้นโดยเฉพาะ และเรงผลักดันการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมพาณิชยนาวี (สพว.)  
ในรูปแบบองคการมหาชน อีกทั้งขอสอบถามวาจํานวนเงินท่ีไดรับการอนุมัติการลงทุนกับจํานวนเงินท่ีลงทุนจริง 
มีความใกลเคียงกันหรือแตกตางกันเพียงใด และขอทราบความคืบหนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ 
สนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบิน  และโครงการศูนยซอมอากาศยานอูตะเภา  
ซึ่งมีมูลคาการลงทุนกวา ๕ แสนลานบาท แตการดําเนินการมีความลาชามาก ในสวนโครงการเมืองใหม 
นาอยูอัจฉริยะ ซึ่งไดแปลงสภาพท่ีดิน สปก. จํานวน ๑๔,๐๐๐ ไร ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี
การแกไขผลกระทบท่ีจะเกิดกับเกษตรกรในท่ีดินดังกลาวเพียงใด และหากเกษตรกรที่ทํากินในท่ีดิน สปก. 
ปฏิเสธเพ่ือแลกกับเงินชดเชยจะกระทบกบัโครงการดงักลาวอยางไร  และมีแผนการรองรบัการขาดแคลนน้าํ
ในพ้ืนที่ EEC อยางไร  โดยขอมูลจากกรมชลประทานพบวาในฤดูแลงท่ีจะถึงนี้ พ้ืนท่ี EEC จะมีน้ําใชเพียงพอ  
แตน้ําท่ีจะใชเพ่ือการเกษตรอาจไมเพียงพอ โดยทาง EEC ไดเตรียมการในเรื่องนี้อยางไร และไดทําความเขาใจ
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหมีการจัดสรรการใชน้ําอยางสมบูรณและสามารถจัดสรรใหกับชุมชนรอบขาง 
หรือเกษตรกรสามารถใชน้ําไดหรือไม และ EEC ไดตระหนักถึงเขตพัฒนาการศึกษาพิเศษในเขตจังหวัด
ระยองหรือไม แลวมีการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมอยางไร และมิติดานสุขภาพไดมีการตั้งโครงการพิเศษ 
ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พัทยา โดยท้ังสองเขตพิเศษดังกลาวมีความแตกตาง
กับคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อยางไร และคณะกรรมการ EEC ไดเตรียมการและมีความพรอม
ในการประเมินผลกระทบทางสังคม และตีคาเปนตัวเลขทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดความสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางไร และควรมีตัวชี้วัดนอกเหนือจากตัวเลขการลงทุน คือ ตัวชี้วัดการสรางงาน การสรางรายได 
การสรางทักษะ การสรางสวัสดิการ และกินดีอยูดี เพ่ือสรางความพึงพอใจและความสุขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
และนําไปพัฒนาพ้ืนที่อื่น ๆ ในประเทศไทยตอไป 
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จากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (นายจุฬา  สุขมานพ) 
ตอบชี้แจงสรุปไดวา ขอรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
ไปดําเนินการ สําหรับเรื่องตวัชี้วัดมูลคาทางเศรษฐกิจ จะพิจารณาจากตัวเลขการลงทุนจริง โดยจะนําไปใช
ในแผนภาพรวมฉบับใหม ซึ่งจะใชในป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ในประเด็นตัวชี้วัดทางสังคม เชน ดานการศึกษา 
ดานสาธารณสุข และการกระจายรายไดในพ้ืนที่จะระบุในแผนฉบับใหม ในสวนปญหามลพิษฝุนละอองจาก
การขนถายสินคากลางทะเลนั้น ไดประสานไปยังผูวาราชการจังหวัดชลบุรี กรมเจาทา กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เพ่ือบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และจะผลักดันการสรางโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะ
ทาเรือใหม และจะจัดสรรเพ่ือการขนถายสินคาแบบเทกอง เพ่ือลดปริมาณการขนถายสินคาบรเิวณเกาะสีชงั
ใหนอยลง สําหรับโครงการท่ีลาชา เชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน คาดวาจะเปดใหบริการได
ในป ๒๕๗๑ ในสวนประเด็นโครงการเมืองใหมนาอยูอัจฉริยะจะแบงการดําเนินการออกเปน ๓ เฟส โดยเฟสท่ี ๑ 
จะมีพ้ืนที่ ๕,๗๙๕ ไร มีประชาชนอยูในพ้ืนท่ี สปก. ๑๖๖ ราย มีการจายคาชดเชยไปกวา ๒,๕๐๐ ไร โดยจะใช
พ้ืนที่ดังกลาวเปนสํานักงาน หรือสํานักงานราชการ หรือศูนยธุรกิจการเงิน การแพทย การวิจัย เปนตน  
ในสวนแผนการใชน้ําในพ้ืนที่ EEC นั้น ปจจุบันสํานักงาน EEC ไดรวมดําเนินการกับคณะอนุกรรมการบรหิาร
จัดการน้ํา (กนช.) แลวชวยติดตามปริมาณน้ําและความตองการใชน้ํา และในปหนาซึ่งอาจมีอุตสาหกรรม
ใหมท่ีตองใชน้ําจํานวนมาก จึงตองมีการบริหารจัดการน้ําใหม โดยนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ตองรีไซเคิลน้ํา
ไวใชเอง จึงทําใหการใชน้ําจากอางเก็บน้ําลดนอยลง และการจัดลําดับความสําคัญการใชน้ําจะใหเกษตรกร
ใชน้ําเปนอันดับแรก และจะนําตัวชี้วัดเชิงสังคมมาใชควบคูกับตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งไดรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดองคความรูในพ้ืนท่ี 
และใชเปนฐานในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมตอไป ตลอดจนดานการแพทยนั้นจะมีการนําเอาเทคโนโลยีตางประเทศ
มาลงทุนทางดานการแพทย เพ่ือใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ ในพ้ืนที่ ใหเกดิองคความรูท่ีหลากหลายในประเทศ 

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงในครอบครัว ประจําป ๒๕๖๓ 

และป ๒๕๖๔ ของท่ีประชุมวฒุสิภา รองอธิบดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว (นางรุงทิวา  สุดแดน) กับคณะ 
ไดเขารวมประชุมชี้แจงตอท่ีประชุม  

จากนั้น ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตใหคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ซึ่งไดรับมอบหมายใหพิจารณาศึกษารายงานดังกลาว 

๖.๒ รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงในครอบครัวสําหรับการรายงาน 
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประจําป ๒๕๖๓ และป ๒๕๖๔ 
(ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐) 
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สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๙ 
 
แถลงผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุม ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ) รองประธานคณะกรรมาธิการ 
(นางเพ็ญพักตร  ศรีทอง) เลขานุการคณะกรรมาธิการ (นางทัศนา  ยุวานนท) และประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
(นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ) ไดรวมกันแถลงสรุปสาระสําคัญไดวา สถานการณความรุนแรงในครอบครัว
ทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่องและนับวันย่ิงเปนภัยรายกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต  ดังนั้น ทุกภาคสวน
จําเปนตองตระหนักและใหความสําคัญ รวมท้ังใหความรวมมือเพ่ือขจัดปญหาใหหมดไปหรือทุเลาเบาบางลง  
ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษารายงาน ประจําป ๒๕๖๓ และประจําป ๒๕๖๔ โดยเปรียบเทียบขอมูล
และสถานการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งใหขอสังเกตและขอเสนอแนะโดยจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษารวม
เปนฉบับเดียว กลาวถึงภาพรวมสถานการณความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมีแนวโนมสูงและทวีความรุนแรงขึ้น
อยางตอเนื่องทุกป จนกลายเปนภัยเงียบท่ีทุกภาคสวนควรตระหนักและแสวงหาแนวทางปองกันและแกไข   
ในการนี้ คณะกรรมาธิการจึงมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการแกไขและปองกัน กลาวคือ (๑) ปญหาความแตกตาง
ในดานขอมูลสถานการณความรุนแรงของหนวยงาน ควรจัดทําฐานขอมูลท่ีจัดเก็บโดยโรงเรียนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เนื่องจากครู อาจารย แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย มีความใกลชิด
และสามารถเขาถึงขอมูลพ้ืนฐานจากนักเรียนในโรงเรียนและผูเขารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ไดเปนอยางดี  (๒) การสรางและดูแลครอบครัว การใชชีวิต และการสรางภูมิคุมกันในครอบครัว ควรกําหนด
ยุทธศาสตรใหครอบคลุมถึงการใหความรูและสรางความตระหนักรูในการสรางครอบครัว การใชชีวิตคู ตั้งแต
กอนแตงงาน เพ่ือวางแผนและการเตรียมความพรอมกอนการมีครอบครัว การเตรียมความพรอมกอนการมีบุตร 
การเล้ียงดูบุตร ตลอดจนใหความรูแกพอแม ผูปกครองและบุคคลในครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรหลานใหสามารถ
ปรับตัวใหทันและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี และควรใหความรูแกแมเลี้ยงเดี่ยว 
พอเลี้ยงเดี่ยว ภายหลังการหยาราง หรือคูชีวิตเสียชีวิตหรือตองแยกกันอยู (๓) มาตรการในการปองกัน
และแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมาตรการระยะส้ันควรเชื่อมโยง
ฐานขอมูลความรุนแรงและบูรณาการระบบการชวยเหลือและแจงเหตุการกระทําความรุนแรงเพื่อสะดวก 
ตอการเขาถึงและใชบริการของประชาชน และมาตรการระยะยาวควรสรางภูมิคุมกันในครอบครวั สงเสรมิสถาบนั
ครอบครัวใหมีความเขมแข็ง ใหความสําคัญตอปญหาความรุนแรงของทุกชวงวัย ทุกเพศ และครอบคลุมทุกมิติ  
และ (๔) ขอสังเกตอื่น ๆ  ควรมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงท่ีเกิดกับผูสูงอายุ
ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกป และควรใหความสําคัญกับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะหทั้งภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบกิจการท่ีรับดูแลเด็กหรือผูสูงอายุ รวมถึงสถานศึกษาแบบอยูประจํา 

ภายหลังคณะกรรมาธิการแถลงผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุม ประธานของท่ีประชุมได
อนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปไดวา (๑) ควรมีการสนับสนุนหรือปลูกฝงใหเด็ก
และเยาวชนมีความใกลชิดกับ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) รวมทั้งพิจารณาใหเด็กและเยาวชนที่สวมใส
อ ุปกรณอ ิเล ็กทรอน ิกส ต ิดตามต ัว  (Electronic Monitoring: EM)  สามารถบวชตามครรลองของ
พระพุทธศาสนาได และพิจารณากําหนดใหวันพระเปนวัดหยุดเพื่อใหประชาชนเขาถึงศาสนาไดมากขึ้น 
(๒) ควรมีการแกไขปญหาท่ีตนเหตุเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน เชน ปญหากรณี “หยก” ควรมี
การติดตามแกไขปญหาตั้งแตครอบครัวจนถึงสถานศึกษา พรอมท้ังกําหนดเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให
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๑๐ 
 
การแกไขปญหาเสร็จส้ินโดยเร็ว (๓) ควรปรับปรุงศูนยพ่ึงไดหรือศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูก
กระทํารุนแรง (One Stop Crisis Center: OSCC) ใหเปนสากล เพ่ือครอบคลุมการดําเนินงานทุกดาน  
ท้ังการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดตอเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ และสตรี 
(สิทธิสตรี) ตลอดจนใหความสําคัญดานสุขภาพและการเยียวยาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงดังกลาว   
ทั้งนี้ ควรแสดงสถิติที่ชัดเจนใหปรากฏในรายงานดวย (๔) ควรใหความสําคัญกับพ้ืนที่ที่เกิดเหตุความรุนแรง
ในครอบครัวนอกเหนือไปจากสาเหตุและกลุมเปาหมาย โดยอาศัยกลไกและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การรวมมอื
กับคณะกรรมการหมูบานในการสนบัสนนุใหผูสูงอายุเขาโรงเรียนแทนการตดิบานและตดิเตียง ซึ่งเปนการหลีกเล่ียง
ความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นในครอบครัวได (๕) ควรสนับสนุนใหเกิดโครงการฝกสมาธิเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และลดการกระทําความรุนแรงในครอบครัว และ (๖) ควรปรับปรุงการนําเสนอรายงานใหเปนปจจบุัน 
และทันตอสถานการณ เพ่ือไมใหเปนการเสนอรายงานท่ีลาชาจนเกินควร 

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางรุงทิวา  สุดแดน) ตอบชี้แจงตอท่ีประชุม 
สรุปไดวา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดทํา MOU รวมกับ ๑๑ กระทรวงท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงในครอบครัว เชน รวมกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
จัดตั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) ขึ้น เพ่ือเปนกลไกขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
มีเครื่องมือในระบบแจงเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) เพ่ือรับแจงเหตุการกระทําความรุนแรงตาง ๆ  
ซึ่งจะไดประชาสัมพันธใหแพรหลายมากขึ้น มีการดําเนินงานเกี่ยวกับ “บวร” และ OSCC เพ่ือแกไขปญหาสังคม 
มีการดําเนินงานใหคําปรึกษาออนไลนในระบบ “เพ่ือนครอบครัว: Family Line” เพื่อใหเกิดการเรียนรู 
และเสริมทักษะสําหรับพอแมและสมาชิกในครอบครัวที่จะขอรับคําปรึกษาและไดรับขอมูลขาวสาร 
ที่เปนประโยชน สําหรับประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะอื่น ๆ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ขอรับไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป  

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ (ไมมี) 

 
เลกิประชุมเวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา 
 

สํานักการประชุม 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 


